

ด่วนที่สุด

ที่ ขย ๐๐๒๓.๖/๓๐๕๔



อบต.นayangกลัก
เลขที่รับ ๓๐๐/๒๕๖๘
วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๕:๒๕

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาคาร ขย ๓๖๐๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แนวทางการพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๒๑.๒/ว ๘๖๑ จำนวน ๑ ชุด
ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำแนวทางการพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ประเด็นที่ ๕ น้ำดื่มสะอาดบริการประชาชน เพื่อให้มีแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตระบบน้ำประปาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักอนามัยสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดชัยภูมิพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา จึงให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. สํารวจข้อมูลแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดกิจกรรม Kick off โครงการพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา พร้อมกันในวันที่ ๒๔ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมแล้วให้นำไปเผยแพร่ผ่านสื่อ Online เช่น Facebook Instagram หรือช่องทาง Online อื่นๆ
๓. อำเภอรวบรวมแบบสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแบบรายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off โครงการพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา รายงานให้จังหวัดทราบภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและเทศบาลเมืองชัยภูมิให้พิจารณาดำเนินการด้วย

เรียน นายก อบต.นayangกลัก

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

- เห็นควรจึงให้

- สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง
 กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษาฯ
 กองสาธารณสุขฯ
 อื่นๆ.....

ขอแสดงความนับถือ นางสาวอ๋อนจันทร์ เคนเหลื่อม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(นายปลัดลังก์ ไทยศิริ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

(นายอนันตเดช โชตินอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนayangกลัก

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐-๔๔๘๒-๒๒๐๓

(นายบุญฤกษ์ ต้าโค)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายวุฒิไกร ผิวขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนayangกลัก

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๘



รับทราบ	2/97
รับเลขที่	2568
ลงวันที่	25 ก.พ. 2568
เวลา	

ที่ มท ๐๘๒๑.๓/ว ๘๖๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง แนวทางการพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา จำนวน ๑ ชุด

ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำแนวทางการพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยประเด็นที่ ๕ น้ำดื่มสะอาดบริการประชาชน เพื่อให้มีแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตระบบน้ำประปาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักอนามัย สิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ในการนี้ จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนตามแนวทางดังกล่าว และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ลายเซ็น)

(นายอนุชา โขชาศิริวิไลซ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

โทร ๐ ๒๒๕๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๔


ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายกอบชาติ วิเชียรศรี ๐๙-๒๕๖๒-๘๑๑๓



การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ประเด็นที่ ๕ น้ำดื่มสะอาดบริการประชาชน เรื่อง แนวทางการพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา




ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนด ๕ นโยบายหลักที่จะนำไปสู่เป้าหมายการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านความสะอาดภย โดย ๕ นโยบายหลักประกอบด้วย: ๑) การจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล ๒) การปราบปรามและป้องกันยาเสพติด ๓) การสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และ ๕) น้ำดื่มสะอาดบริการประชาชน

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นโยบายด้านที่ ๕ น้ำดื่มสะอาดบริการประชาชน ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตระบบน้ำประปา ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักอนามัยสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

หน่วยดำเนินการ	รายละเอียด	หมายเหตุ
การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<p>๑) อปท. สำรวจข้อมูลแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาในพื้นที่ อปท.</p> <p>๒) อปท. ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลแหล่งน้ำตามข้อ ๑) มาพิจารณาจัดทำแผนงาน/กิจกรรมในการพัฒนา และดูแลแหล่งน้ำดิบเพื่อใช้สำหรับผลิตน้ำประปา โดยพิจารณาตัวเน้นกิจกรรมอย่างต่อไปนี้: (๑) ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านกลไกของอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) โดยอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกทุกคนทำหน้าที่เสมือนเป็นผู้พิทักษ์แหล่งน้ำภาคประชาชน ร่วมใจกับ อปท. ในการดำเนินกิจกรรม</p> <p>(๒) การกำจัดผักตบชวา วัชพืช และขยะมูลฝอยสำหรับแหล่งผลิตน้ำประปา โดยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมให้มีการแปรรูปผักตบชวา วัชพืช และขยะมูลฝอยเป็นปุ๋ยชีวภาพ หรือวัสดุที่มีมูลค่าเพิ่ม</p> <p>(๓) การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหล่งผลิตน้ำประปา</p> <p>(๔) การตรวจวัดและเฝ้าระวังน้ำดิบ</p> <p>ในการสร้างเขตคุ้มครองรอบแหล่งผลิตน้ำ (Protection Zone) เพื่อไม่ให้มีการทำกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของแหล่งน้ำ เช่น การเลี้ยงสัตว์ การใช้สารเคมี</p>	<p>แบบรายงานระดับ อปท.</p> <p>๑) แบบรายงานการสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำ</p> <p>๒) แบบฟอร์มการจัดทำแผนงาน/กิจกรรม</p> <p>๓) แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off ระดับ อปท.</p> <p>๔) แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม ประจำปี</p> <p></p> <p>สำหรับช่องทาง การรายงานของ อปท. ตามที่ตั้งจังหวัด/แคว้น</p>

หน่วยดำเนินการ	รายละเอียด	หมายเหตุ
	<p>หรือกิจกรรมที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนมลพิษจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน</p> <p>(๕) จัดทีมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตรวจตรา เฝ้าระวังการลักลอบทิ้งขยะ การปล่อยน้ำเสีย หรือการดำเนินกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของแหล่งน้ำ</p> <p>(๖) จัดให้มีช่องทางการแจ้งเหตุกรณีมีการลักลอบทิ้งขยะ การปล่อยน้ำเสีย หรือการดำเนินกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของแหล่งน้ำ เช่น สายด่วน อปท. หรือการติดตั้งกล่องวงจรปิด ฯลฯ</p> <p>(๗) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>(๘) กิจกรรมอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสมตามบริบทของแต่ละ อปท.</p> <p>๓) สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานฯ แล้วรายงานผลให้อำเภอและจังหวัดทราบภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือนจนกว่าการดำเนินงานตามแผนฯ จะแล้วเสร็จ</p>	
การดำเนินงานระดับอำเภอ	<p>๑) สร้างเครือข่ายในการบูรณาการความร่วมมือระดับอำเภอ ทั้งภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุน และส่งเสริมให้ อปท. ขับเคลื่อนการดำเนินงานในกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ อปท. ผ่านการประชุมประจำเดือนของอำเภออย่างต่อเนื่อง</p>	
การดำเนินงานระดับจังหวัด	<p>๑) สร้างเครือข่ายในการบูรณาการความร่วมมือระดับจังหวัด ทั้งภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งสนับสนุน และส่งเสริมให้ อปท. ขับเคลื่อนการดำเนินงานในกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ อปท. และอำเภอผ่านการประชุมประจำเดือนของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓) ให้จังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดกิจกรรม kick off โครงการพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา พร้อมกันในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เมื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมแล้ว ให้นำไปเผยแพร่ผ่านทางสื่อ Online เช่น Facebook Instagram หรือช่องทาง Online อื่น ๆ และ</p>	

หน่วยดำเนินการ	รายละเอียด	หมายเหตุ
	<p>ติดแฮชแท็ก (#) #น้ำดื่มสะอาดบริการประชาชน#การพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา#ออล.</p> <p>๔) ให้จังหวัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรม Kick off โครงการพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจารณาคัดเลือก อปท. ต้นแบบเพื่อจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว โดยรูปแบบกิจกรรมสามารถพิจารณาได้ตามเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ และเมื่อจัดกิจกรรมแล้ว ให้นำไปเผยแพร่ผ่านทางสื่อ Online เช่น Facebook Instagram หรือช่องทาง Online อื่น ๆ และติดแฮชแท็ก (#) #น้ำดื่มสะอาดบริการประชาชน#การพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา#ออล.</p>	
<p>การรายงานผลการดำเนินงาน</p> <p>(ให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)</p>	<p>๑) จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๘ ดังนี้</p> <p>(๑) ข้อมูลแบบสำรวจแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาในพื้นที่ อปท. (รายงานเป็นไฟล์ Excel)</p> <p>(๒) รายงานผลการจัดกิจกรรม Kick off โครงการพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดทุกแห่ง (รายงานเป็นไฟล์ Excel)</p>	<p>๑) แบบรายงานระดับจังหวัด</p>  <p>๒) ช่องทางการรายงานของจังหวัด</p> 

หน่วยดำเนินการ	รายละเอียด	หมายเหตุ
	<p>๒) จังหวัดรายงานภาพกิจกรรม Kick off โครงการพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาระดับจังหวัด (เพื่อนำไปจัดทำคลิปผลงานในระดับกรม) โดยให้รายงานผ่านกลุ่มไลน์ “ชยะ สดจ.” ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยพิมพ์ข้อความการจัดกิจกรรมพร้อมส่งภาพการจัดกิจกรรมในไลน์กลุ่ม</p> <p>ตัวอย่างข้อความ วันที่ เวลาจังหวัด</p> <p>ร่วมกับ ... (อปท.).....และภาคีเครือข่ายได้แก่</p> <p>ได้จัดกิจกรรม “Kick off โครงการพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาระดับจังหวัด” ณ สถานที่</p> <p>โดยมี กิจกรรมได้แก่</p> <p>และมีผู้เข้าร่วมจำนวนคน</p>	<p>กลุ่มไลน์ “ชยะ สดจ.”</p> 
	<p>๓) จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำดิบเพื่อใช้สำหรับการผลิตน้ำประปา</p> <p>โดยให้รายงานทุกวันที่ ๕ ของเดือนจนกว่าการดำเนินงานตามแผนฯ จะแล้วเสร็จ โดยให้จังหวัดรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ครั้งแรกวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๘</p>	<p>๑) แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม ระดับจังหวัด</p>  <p>๒) ช่องทางการรายงานของจังหวัด</p> 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แบบรายงาน ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมของอบท. ในการพัฒนา และดูแลแหล่งน้ำดิบเพื่อใช้สำหรับการผลิตน้ำประปา ประจำเดือน พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	จังหวัด	อำเภอ	อบท.	จำนวนแหล่งน้ำดิบเพื่อใช้สำหรับน้ำประปาทั้งหมด	ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม							หมายเหตุ
					กิจกรรมที่ ๑ ประชาสัมพันธ์/สร้างการรับรู้	กิจกรรมที่ ๒ การกำจัดผักตบชวา วัชพืช และขยะมูลฝอย	กิจกรรมที่ ๓ การปรับปรุงภูมิทัศน์	กิจกรรมที่ ๔ การล้างเขตรักษาบริเวณแหล่งผลิตน้ำ (Protection Zone)	กิจกรรมที่ ๕ จัดทีม ออกตรวจค่า เฝ้าระวัง	กิจกรรมที่ ๖ จัดให้มีช่องทาง การแจ้งเหตุ	กิจกรรมที่ ๗ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำ	
๑	น	พ	ค	๕				๔	๕	๕		

หมายเหตุ คำอธิบายกิจกรรม

- กิจกรรมที่ ๑ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา ด้วยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักถิ่นเกิด (อาสา.) โดยอาสาสมัครท้องถิ่นรักถิ่นเกิดทุกคน ทำหน้าที่เสริมอนันต์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับภาคประชาชน ร่วมใจกับ อบท. ในการทำกิจกรรม
- กิจกรรมที่ ๒ การจัดการผักตบชวา วัชพืช และขยะมูลฝอย สำรับแหล่งผลิตน้ำประปา โดยใช้รถบรรทุกและเครื่องมือที่เป็นเครื่องสูบลม หรือการปรับปรุงผักตบชวา วัชพืช และขยะมูลฝอยเป็นปุ๋ยชีวภาพ หรือวัสดุที่มีมูลค่าเพิ่ม
- กิจกรรมที่ ๓ การกำจัดขยะมูลฝอยและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหล่งผลิตน้ำประปา
- กิจกรรมที่ ๔ การตรวจวัดค่าความขุ่นในน้ำประปาในเขตรักษาบริเวณแหล่งผลิตน้ำ (Protection Zone) เพื่อไม่ให้เกิดการกระทำกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของแหล่งน้ำ เช่น การเลี้ยงสัตว์ การใช้สารเคมี หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนแก่สิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมที่ ๕ จัดตั้งอาสาสมัครท้องถิ่นรักถิ่นเกิด (อาสา.) ตรวจค่า เฝ้าระวังการกักตุนที่จอยะ การปล่อยน้ำเสีย หรือการดำเนินกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของแหล่งน้ำ
- กิจกรรมที่ ๖ จัดให้มีช่องทางกำกับการลักลอบทิ้งขยะ การปล่อยน้ำเสีย หรือการดำเนินกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของแหล่งน้ำ เช่น สายด่วน อบท. หรือการติดตั้งกล้องวงจรปิด ฯลฯ
- กิจกรรมที่ ๗ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอย่างสม่ำเสมอ

